

ข้อ ๘ วินัยสร้างชีวิตสร้างชาติ

องค์ประกอบพื้นฐานของมนุษย์มี ๒ สิ่งคือ ชีวิตกับจิตใจ ชีวิตต้องอยู่กับระบบทางโลกจึงต้องมีวินัยทางโลก ชีวิตจึงจะเจริญ ส่วนจิตใจอยู่ในระบบทางธรรม จิตใจจึงจะเจริญ วินัยทางโลกเป็นระเบียบที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมคนในสังคมให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เช่น กฎหมาย กฎเกณฑ์ วินัยทางธรรมเป็นวินัยที่ใช้ควบคุมและฝึกจิตใจให้เป็นคนดี คือ ศีลธรรม เพื่อให้ชีวิตจิตใจเจริญไปพร้อมกัน คนมีปัญหาจึงควรศึกษาทั้งวินัยทางโลกและวินัยทางธรรม

คนที่เอาชนะความไม่มีระเบียบวินัยได้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการชนะใจตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งทำได้ยาก ในความเป็นจริงวินัยไม่ได้มีไว้ลงโทษหรือทำลายใคร พฤติกรรมที่ขาดวินัยของเราเองที่ส่งผลร้ายต่อตัวเรา เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ของประเทศไทยสูงมาก ระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเจริญแก่ชีวิต คนที่มีวินัยในการใช้เวลา เวลาที่มีค่า มีวินัยในการทำงาน งานก็มีประสิทธิภาพ มีวินัยในการใช้เงิน เงินก็มีคุณค่าสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ มีวินัยในการดำเนินชีวิต ชีวิตก็ประสบความสำเร็จ สังคมใดประชาชนมีวินัยประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรือง

“ดอกไม้หลากหลาย นำมาร้อยเรียงอย่างมีระเบียบ แบบแผน กลายเป็นพวงมาลัยงดงามสูงค่าเช่นไร วินัยก็ทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีระเบียบงดงาม ฉะนั้น”

สังคมไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดระเบียบสังคมใหม่ และพัฒนาคนให้พ้นจากภาวะความไร้วินัย ไม่เช่นนั้นคนของเราจะทำลายตนเองและทำลายสังคมประเทศชาติในที่สุด ความมีวินัยไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นด้วยการพูดจา สั่งสอนในระยะเวลาสั้น ๆ แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตัวเราเป็นเด็ก โดยต้องสร้างให้มีวินัยในตนเองจนเป็นนิสัย มีวินัยกลุ่มที่ต้องใช้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจนเป็นนิสัย เช่นกัน

แนวความคิดสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความมีวินัย คือ ๑. ไม่ทำตามใจตัวเอง ต้องคิดว่า ประเทศชาติ สังคม ครอบครัว สถาบันของเรามีกฎเกณฑ์ ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ๒. หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องระเบียบวินัยในการเรียน การงานให้เข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติตนและปฏิบัติตาม ๓. ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน กฎหมาย จนเป็นนิสัย ๔. สามารถควบคุมตัวเองได้ โดยใช้ระบบทางธรรม คือ ศีลธรรม นำทาง

ความมีวินัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในหลายประเทศขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติมาก แต่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้

เจริญรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดีได้ เพราะมีประชาชนที่มีวินัย เช่น สิงคโปร์ อิสราเอล ญี่ปุ่น วินัยจึงมีความ
จำเป็นสำหรับทุกคน ทุกสังคม ทุกประเทศ

ความมีวินัยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบุคคล แต่ครอบคลุม เกี่ยวโยงกันทั่วโลก เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน
เช่น เรื่องสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจโลก ระบบการขนส่ง การคมนาคม ฯลฯ เราจึงควรกำหนดการ
สร้างระบบวินัยทางโลกและทางธรรมให้เป็นรูปธรรม และลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ต้องทำเลย ไม่ต้อง
รอ เรื่องง่าย ๆ ใกล้เคียง คือ การทิ้งขยะตามใจชอบของคนไทย จะต้องหมดไปเสียที

เด็กหญิงนพมาศ พรหมเพชรนิล

โรงเรียนวัดวาสุการาม จ. ชุมพร